

Số: 181/TB-TANDTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO**Kết luận Hội nghị trực tuyến “Đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024”**

Ngày 31/10/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án TAND tối cao đã chủ trì Hội nghị trực tuyến “Đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024”. Tham dự Hội nghị tại trụ sở TAND tối cao có: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - Thành viên Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án của Chính phủ; Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính; lãnh đạo Văn phòng TAND tối cao; lãnh đạo Vụ Tổng hợp cùng công chức Cục Kế hoạch - Tài chính. Tại các điểm cầu trực tuyến có: Các đồng chí Chánh án, Phó Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi đang triển khai thực hiện dự án; các đồng chí Chủ đầu tư; Ban Quản lý vốn; Tổ giúp việc; Ban Quản lý dự án và toàn thể công chức làm công tác đầu tư xây dựng.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Kế hoạch - Tài chính và các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án TAND tối cao kết luận Hội nghị như sau:

1. Đối với các dự án hoàn thành chưa quyết toán đã được bố trí đủ vốn, hết thời gian thực hiện dự án và được kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công sang năm 2024: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành hồ sơ quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trước ngày 30/11/2024. Giải ngân toàn bộ số vốn được phép thanh toán theo số liệu quyết toán trước ngày 31/12/2024.

2. Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024: Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình; tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát phối hợp với nhà thầu khẩn trương thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng, quyết toán A-B; các nhà thầu đẩy nhanh công tác làm hồ sơ thanh toán để chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Chủ đầu tư phối hợp cùng các bên liên quan khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Trường hợp nhà thầu chậm làm hồ sơ thanh toán, chủ đầu tư căn cứ các quy định trong hợp đồng để xem xét phạt hợp đồng đối với nhà thầu.

3. Đối với dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2024: Chủ đầu tư tăng cường đôn đốc nhà thầu bảo đảm tiến độ thi công phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024 đã được Chính phủ giao trước ngày 31/01/2025.

4. Đối với dự án khởi công mới năm 2024: Các dự án chưa thực hiện việc tạm ứng khẩn trương hoàn thành các thủ tục tạm ứng vốn cho nhà thầu theo đúng quy định của hợp đồng và pháp luật trước ngày 31/12/2024. Các dự án đã tạm ứng khẩn trương đôn đốc nhà thầu triển khai thi công công trình để có khối lượng làm cơ sở tiếp tục đề nghị thanh toán và giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao trước ngày 31/01/2025. Ngoài ra, đối với các dự án chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà thầu và tạm ứng, giải ngân vốn kế hoạch được giao đúng tiến độ.

5. Các chủ đầu tư phải đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn lao động và chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động đề xuất, báo cáo Tòa án nhân dân tối cao tình hình thực hiện dự án và xem xét điều chuyển hay bổ sung nguồn vốn cho dự án.

6. Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư nhất là đối với các dự án chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân.

- Thực hiện kiểm tra từng dự án để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện và triển khai thi công. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, thanh toán các khối lượng hoàn thành. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao các nội dung vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, trường hợp cần thiết đề xuất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay thế các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn có năng lực yếu, không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của dự án theo đúng quy định.

- Rà soát, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao các dự án chậm tiến độ giải ngân theo cam kết; đề xuất việc điều chuyển nguồn vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.